

Phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới



Hợp tác xã Thủy tinh Hồng Quang (thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Trong 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất nêu rõ, ngoài việc sắp xếp hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, đúng quy hoạch thì mỗi xã phải có HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Có nhiều HTX nông nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao và phát huy được vai trò tập hợp, vận động thành viên tham gia, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Đặng Văn Đăng, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) cho biết: Hiện nay, 100% diện tích gieo cấy các giống lúa thuần chất lượng, có giá trị kinh tế cao như Bắc thơm 7, BC15, Thiên ưu, Nếp 97, Lúa lai... Trong sản xuất, HTX đã đưa cơ giới vào khâu làm đất đạt 100% và thu hoạch đạt 80 - 90% diện tích. Đặc biệt ở vụ đông, HTX DVNN xã Quỳnh Minh tích cực mở rộng sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, ngô, bí xanh, ớt... với giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 12 - 13 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, HTX thu lãi 100 triệu đồng từ 9 khâu dịch vụ phục vụ xã viên như làm đất, nước, bảo vệ thực vật, phân bón, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm... Không chỉ góp phần thực hiện thành công



Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất tạo thu nhập ổn định cho các thành viên trong HTX DVNN.

tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, HTX còn thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng thành công NTM vào tháng 7/2013. Bên cạnh việc thực hiện tiêu chí số 13 thì các tổ hợp tác (THT), HTX còn có nhiều đóng góp và hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều tiêu chí khác trong xây dựng NTM. Điển hình như Quý Tín dựng nhân dân Thống Nhất (xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà), Quý Tín dựng nhân dân An Ninh (xã An Ninh, huyện Tiên Hải)... là kênh vận vốn nhanh, thuận tiện hỗ trợ các thành

viên trên địa bàn sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Còn HTX DV điện năng Đông Á (Đông Hưng) thì nổi bật về duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp hệ thống biến áp, đường dây tải điện, cấp điện ổn định cho người dân, nâng cao tiêu chí số 5 về điện. Các HTX khác như: HTX DVNN Trọng Quan (Đông Hưng), HTX DVNN Bình Định (Kiến Xương), HTX DVNN Đông Quý (Tiên Hải)... đã tập hợp các hộ dân tham gia sản xuất rau, lúa, nhằm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế

trên một đơn vị diện tích. Với đặc thù mô hình HTX, THT phần lớn hoạt động ở khu vực nông thôn nên có vai trò tác động đến nhiều lĩnh vực liên quan trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM như môi trường, lao động việc làm, thu nhập... Chính vì vậy, nâng cao năng lực hoạt động cho các HTX, THT cũng góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào xây dựng NTM. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hợp tác của Đảng, Nhà nước, Luật Hợp tác xã 2012 và văn bản liên quan cho 1.000 - 1.300 người là chủ tịch hội đồng quản trị, chủ nhiệm, giám đốc, kế toán, kiểm soát viên... Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn mở 8 lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh, quản lý tài chính cho 962 giám đốc HTX, kế toán, ban kiểm soát các HTX, 2 lớp tuyên truyền về NTM, 2 lớp tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường... Đến nay, toàn tỉnh có 403/487 HTX, trong đó có 231 HTX DVNN, 14 HTX tiểu thủ công nghiệp, 5 HTX giao thông vận tải... góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân.

Theo bà Lưu Thị Chí, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: Để góp phần tích cực hơn nữa trong xây dựng NTM, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt tiêu chí số 13 cũng như phối hợp tích cực với địa phương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phân vùng sản xuất, đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao. Mở rộng liên kết sản xuất gắn với các cơ sở chế biến, bảo quản. Nâng cao giá trị nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm như: sản xuất rau sạch, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ tổng hợp... đem lại thu nhập cao cho xã viên, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH HÀ

Thời gian gần đây, thời tiết chuyển mùa, có mưa phùn làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi phát sinh, lây lan các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy đồng loạt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2017. Thụy Hưng là một trong những xã có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn trong huyện, với 3.200 con lợn, 15.000 con gia cầm và 260 con trâu, bò. Đây cũng là địa phương thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm định kỳ hàng năm. Theo ông Đỗ Hữu Đổ, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã: Thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm của huyện, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y xã lập kế hoạch triển khai trong phạm vi toàn xã. Ban đã thành lập 2 tổ tiêm phòng, tổ chức tiêm theo hình thức cuốn chiếu từng thôn, thời gian từ ngày 28/3 và kết thúc ngày 9/4. Kết quả, tiêm vắc-xin các bệnh "đỏ" cho đàn lợn gồm: bệnh tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu lợn đạt 93%; LMLM đạt gần 96%; tụ huyết trùng trâu, bò đạt hơn 93%. Xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là các loại vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm, tụ huyết trùng, Newcastle, tỷ lệ tiêm đạt 98%.

Trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện có 74.332 con lợn, 7.013 con trâu, bò, 982.567 con gia cầm và 27.227 con chó, mèo. Thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã tiếp nhận và cung ứng, hướng dẫn cho các địa phương sử dụng các loại vắc-xin theo đúng quy định. Đã có 48/48 xã tiếp nhận các loại vắc-xin gồm: 48.250 liều vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn, 24.300 liều phòng bệnh tụ máu, 24.000 liều phòng bệnh phó thương hàn, 10.400 liều phòng bệnh LMLM, 4.000 liều phòng bệnh dại, 800 liều tụ huyết trùng trâu, bò... Bà Đàm Thị Việt Anh, Trạm trưởng Trạm Chăn

THÁI THỤY Tập trung tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Vụ xuân hè năm 2017, huyện Thái Thụy phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn và bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho đàn gia súc đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò, bệnh dại chó mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước.



Hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

nuôi và Thú y Thái Thụy cho biết: Từ ngày 25/3 đến ngày 15/4, các xã, thị trấn trong toàn huyện đồng loạt tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Sau ngày 15/4, các địa phương duy trì thường xuyên công tác tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm phòng và tiêm sốt ở đợt chính. Hình thức tổ chức tiêm, có thể tiêm cuốn chiếu theo từng thôn, xóm hoặc tiêm đồng loạt trên địa bàn xã; đối với đàn trâu bò, chó mèo có thể tổ chức tiêm tập trung. Đến nay, 48/48 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm nay nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương, với việc dành kinh phí hỗ trợ tiền công cho người đi tiêm công, mua vật tư, dụng cụ tiêm phòng... Nhiều địa phương hiện đã



Tiêm phòng vắc-xin tại xã Thụy Liên (Thái Thụy).

hoàn thành kế hoạch tiêm phòng với tỷ lệ đạt trên 90% tổng đàn gia súc, gia cầm như các xã Thụy Ninh, Thụy Hưng, Thụy Sơn... Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, Trạm tăng cường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện kiểm tra, đôn

đốc các xã thực hiện tốt nội dung kế hoạch tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng và ghi chép sổ sách biểu mẫu tiêm phòng bảo đảm tính pháp lý, thực hiện việc thu hồi vỏ lọ dụng vắc-xin và hướng dẫn xử lý các trường hợp phản ứng do vắc-xin gây ra...

TRẦN TUẤN

THÀNH PHỐ Không để tái diễn tình trạng xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định



Sau thời gian ngắn thành phố đã thu dọn rác thải xung quanh điểm trung chuyển rác theo quy hoạch tại vị trí sau Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Từ khi thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt, đến nay thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình trạng xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi

trường, làm mất mỹ quan khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân đã được khắc phục. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết: Thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND

tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 16/12/2016 về việc xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã, phường, các phường, ban, đơn vị liên quan thực hiện. Lâm đến đầu thành phố đều tổ chức

hợp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tiếp theo. Giao cho người đứng đầu các phường: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các vi phạm về vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, trong việc thực hiện nhiệm vụ Công điện lần này, thành phố chú trọng đến công tác tuyên truyền, giao cho đài truyền thanh truyền hình thành phố phân công phóng viên bám sát địa bàn phụ trách, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Trong đó đã phát và tiếp sóng Đài PTTH tỉnh 29 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên sóng Đài TTTT thành phố. 19/19 phường, xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh địa phương và xe lưu động. Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động ở tất cả các tuyến phố trên địa bàn.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng và nhận thức của người dân đã ngày càng nâng cao. Chỉ sau một thời gian ngắn 19/19 phường, xã của thành phố đã xây dựng kế hoạch xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, triển khai quán triệt kế hoạch đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở thôn, tổ dân phố. Kết quả, thành phố đã xóa bỏ hoàn toàn 34/34 điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát, thu dọn, vệ sinh sạch sẽ tại 22/22 điểm trung chuyển rác và 16/16 bể chứa rác theo quy hoạch. Đối với việc xử lý rác thải xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị đã tập trung huy động máy móc, nhân lực tiến hành thu gom, vận chuyển, san gạt xóa bỏ hoàn toàn 18/18 điểm tập kết tự phát trên các tuyến đường giao thông, nơi công cộng với tổng khối lượng khoảng 10.324m³. Điển hình như phường Trần

Hưng Đạo ngay trong ngày 19/12/2016 đã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND phường về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tổ chức hợp triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố. Tiếp đó ban hành công văn về thực hiện Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh để gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và xe lưu động. Kết quả phường Trần Hưng Đạo đã thu dọn rác thải tồn đọng ở 9 điểm tập kết rác tự phát trên các tuyến đường Trần Thái Tông, Lê Thánh Tông, đường Kỳ Đồng, phố

Phạm Thế Hiển, khu phố 5 và thu dọn rác thải xung quanh 2 điểm trung chuyển rác theo quy hoạch. Theo ông Đức, vấn đề khó khăn nhất vẫn là ý thức chấp hành của một số người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng tái vi phạm xả rác thải bữa bãi ra các khu đất trống, xung quanh các bể chứa rác. Để không còn tình trạng tái vi phạm các điểm tập kết rác tự phát diễn ra, thành phố đã tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý theo địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo ra quân làm vệ sinh môi trường bảo đảm môi trường luôn xanh - sạch - đẹp và chịu trách

nhiệm trước UBND thành phố nếu còn để xảy ra tình trạng vi phạm về công tác vệ sinh môi trường. Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố tăng cường công tác đôn đốc, giám sát các hoạt động dịch vụ công ích đô thị của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, đặc biệt là công tác vệ sinh, thu gom rác thải, bảo đảm thành phố luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Các phường: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các địa phương.

THU THỤY



Khu vực bãi rác tự phát ở hồ Ti Diệu đã được thu dọn song vẫn xuất hiện những đống rác thải xây dựng nhỏ.